

Số: 18/2017/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017

V/v Phóng sự bôi nhọ cá Tra Việt Nam trên
đài truyền hình Cuatro TV, Tây Ban Nha

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin báo cáo với Bộ Nông nghiệp & PTNT về chương trình phát sóng “*El Punto de Mira*” của Đài truyền hình Cuatro TV tại Tây Ban Nha. Nội dung chương trình phát sóng là về những thông tin không chính xác và có ý bôi nhọ hình ảnh cá tra của Việt Nam được nuôi trên dòng sông Mekong.

Mở đầu chương trình là một đoạn phim ngắn được giới thiệu vào 11:30AM ngày 05/1/2017: (http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2017/enero/05-01-17/Grabacion-camaras-ocultas-tecnologia-Vuelve_2_2303205043.html) với tiêu đề - được tạm dịch từ tiếng Tây Ban Nha như sau: “*Bạn có biết tại sao cá tra lại rẻ như vậy không? Bạn nghĩ là chúng tôi sẽ không biết ư, vậy mà chúng tôi đã tìm ra sự thật. Đây là loài cá mới đang rất phổ biến ở thị trường*”.

Tiếp tục là một đoạn phim dài khoảng 2:20 phút được phát sóng vào 10:40 PM ngày 10/01/2017 trình chiếu chi tiết thông tin sai lệch hơn về hình ảnh cá tra Việt Nam (http://www.cuatro.com/enelpuntodemira/temporada-02/programa-1-10-01-17/experto-alerta-antibioticos-piscifactorias-vietnamitas_2_2305830077.html).

Phóng sự về cá tra lần này chiếu trong Chương trình “*En el punto de mira*” là một chương trình thời sự toàn cảnh 360° ra đời từ tháng 7/2016 của Đài truyền hình Cuatro (Kênh 4) Tây Ban Nha, tập trung vào các phóng sự điều tra các vấn đề kinh tế - xã hội. Chủ đề chương trình tối 10/01/2017 là nuôi trồng, buôn bán cá tra và tội phạm qua mạng.

Chương trình về cá tra lần này được giới thiệu là do Ricardo Pardo - phóng viên của đài truyền hình Cuatro (nằm trong tập đoàn truyền thông Telecinco), trực tiếp đến các cơ sở nuôi cá tra ở đồng bằng sông Mekong thực hiện. Về cơ bản, phóng sự đã đưa những hình ảnh họ đến quay (theo mục đích và kịch bản cố sẵn) tại một số cơ sở nuôi trồng cá tra, có đôi chiếu so sánh với một cơ sở nuôi trồng tại Tây Ban Nha để thấy ở Tây Ban Nha chất lượng tốt hơn. Ngoài ra họ cũng điều tra về tình hình kiểm soát phân phối và tiêu thụ cá tra tại Tây Ban Nha, trong đó có việc một số nơi bán cá tra đội lốt cá khác để bán giá cao hơn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong phim có đoạn phỏng vấn anh Linh Nguyễn – cán bộ từ cơ quan Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Việt Nam, đã đưa thông tin không chính xác về điều kiện vệ sinh, chất lượng nước ở sông Mekong và sản phẩm cá tra của Việt Nam, càng góp phần gây tổn hại hình ảnh cá tra.

Về cơ bản họ kết luận những điểm sau để cố gắng trả lời v/v tại sao cá tra rẻ: **1) Nuôi trồng số lượng lớn, 2) Thức ăn nuôi trồng rẻ, chất lượng thấp và dùng nguyên liệu sản xuất từ cá thối, 3) Thiếu kiểm soát ở các trang trại nuôi trồng, và 4) Vận chuyển sang Tây Ban Nha dễ dàng và rẻ.** Hai nội dung số 2) và số 3) là những nội dung trọng tâm họ nói xấu. Kết luận của chương trình trên tivi là họ khuyến cáo mỗi người không nên ăn cá tra quá 2 lần/tháng.

Ngay sau thời điểm các đoạn phóng sự về cá tra trong Chương trình “*En el punto de mira*” được phát sóng, từ đầu tháng 02/2017 một số hệ thống bán lẻ của EU như Hệ thống Siêu thị Carrefour, Tập đoàn Esselunga,... đã thông báo sẽ ngừng bán các sản phẩm cá Tra tại tất cả các cửa hàng của họ do lo ngại những tác động tiêu cực lên môi trường của các trại nuôi cá tra.

Trước tình hình bất lợi nói trên, ngay cùng ngày phát sóng đoạn phóng sự nói trên của Đài truyền hình Cuatro, VASEP đã có thư phản hồi gửi đến Đài truyền hình này để khẳng định những hình ảnh và thông tin trên phim là hoàn toàn sai lệch và chứng minh sự tiến bộ, tính an toàn trong mọi hoạt động nuôi và chế biến cá tra tại Việt Nam.

Hiệp hội VASEP trân trọng báo cáo và kính đề nghị:

1. Bộ NN&PTNT có những chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đoạn phim nói trên đến tình hình tiêu thụ cá tra tại Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung, cũng như để hạn chế sự tái diễn sự việc tương tự trong tương lai.

2. Bộ NN&PTNT chỉ đạo làm rõ vai trò & sự tham gia của tổ chức SFP cũng như anh Linh Nguyễn đối với phóng sự cụ thể kể trên, qua đó SFP và anh Linh Nguyễn cần có những hành động khắc phục tối đa và kịp thời đối với những ảnh hưởng do họ đã trực tiếp cùng phóng viên đài truyền hình Tây Ban Nha gây ra cho cả ngành cá Tra Việt Nam.

3. Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản thông qua chương trình hợp tác 4 bên ký năm 2011 (WWF quốc tế, WWF Việt Nam, VASEP và VINAFIS) cũng như chương trình hợp tác với các tổ chức quản lý các tiêu chuẩn bền vững như ASC, Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu (GAA) và GLOBALG.A.P. để các bên có tiếng nói mạnh mẽ về sự thiếu khách quan của các thông tin do đài truyền hình Cuatro TV, Tây Ban Nha đăng tải.

4. Trước việc vẫn còn tồn tại một số nơi/địa phương nuôi một số loài cá khác cá Tra (Điều hồng, cá quả...) tại các lồng bè trên sông có thể là những điểm dễ bị khai thác để lợi dụng nói xấu, bôi nhọ cá Tra. Do vậy, kính đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương rà soát và giải quyết phù hợp các tồn tại trên để hạn chế tối thiểu hoặc loại bỏ các hiện trạng này.

5. Tổng cục Thủy sản thông qua Chương trình Hợp tác Công tư thủy sản 7 bên (PPP) có kế hoạch chi tiết để tổ chức Hợp báo và tọa đàm riêng về cá Tra tại Châu Âu vào dịp Hội chợ Thủy sản Toàn cầu Brussel 2017 (25-27/4/2017) nhằm cung cấp các thông tin chính thống, khách quan và khẳng định sản phẩm cá Tra Việt Nam an toàn, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Thủy sản;
- Cục NAFIQAD;
- Cục XNK (Bộ Công Thương);
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**

